



สวัสดีปีใหม่ 2560

เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพทุกท่าน

- เริ่มปีใหม่นี้ขึ้นนำด้วยฝน จนเกิดภาวะน้ำท่วมหลายจังหวัดภาคใต้จนมีผลกระทบหนักหลายด้าน ขอขอบคุณความมีน้ำใจในการช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้กันและกัน ความสุขปีใหม่หายไปบ้างก็อาจมีสิ่งดีๆ เมื่อวิกฤติผ่านไปแล้วก็ได้ ขอเป็นกำลังใจให้ นะครับ สู้ๆ และขอให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
- ขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ให้การร่วมมือเป็นอย่างดี ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคใต้ที่จังหวัดระนอง ได้ผ่านพ้นไปด้วยดี และมีความเรียบร้อยประทับใจ ทุกท่านที่มามีความประทับใจเจ้าภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนใน สพม.14 ก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะหลักๆ คือ ผอ.โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร และผอ.โรงเรียนสตรีระนอง ผลการแข่งขันก็ทราบกันแล้ว ผู้ชนะอันดับ 1-3 ก็จะได้เป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งระดับชาติต่อไป ซึ่งจะจัดในวันที่ 29-31 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เตรียมตัวให้พร้อมเดินต่อ
- O-NET ปีนี้อย่าเงยบ่นนะครับเราทำได้ดีมาตลอด ปีนี้หลายโรงเรียนในระยะสั้นก็เตรียมความพร้อมนักเรียนอยู่คณะกรรมการนิเทศฯ ก็จะออกนิเทศติดตามโรงเรียน ในการยกคุณภาพผลสัมฤทธิ์เช่นเดิมในช่วงปลายเดือนนี้ การสอบก็จะมีขึ้น 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 และ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ในชั้น ม.3 และ ม.6 ตามลำดับ ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรที่มีความมุ่งมั่นเช่นเดิม
- การจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูเดือนมกราคมนี้ เป็นเดือนแรกที่ทางกรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการครูโดยตรง ซึ่งข้าราชการอื่นๆ กรมบัญชีกลางได้จ่ายตรง หรือเข้าระบบจ่ายตรงมานานแล้ว ดังนั้น ก็ต้องเข้าใจระบบจ่ายเงิน ซึ่งรัฐจะควบคุมการเบิกจ่ายและงบประมาณทั้งหมด เมื่อมีการบรรจุครู การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะที่เพิ่มเงินขึ้น ทางเขตและโรงเรียนหน่วยเบิก ต้องนำส่งคำสั่งข้อมูลทางระบบโดยเร็ว ซึ่งมีกำหนดเวลาประมาณก่อนวันที่ 8 ของเดือน ข้าราชการจะได้เงินโดยเร็วขึ้น เช่น วิทยฐานะและค่าตอบแทน ก็ไม่ต้องรอเบิกเป็นปีๆ มีข้อมูลครบถ้วนเราส่งไปกรมบัญชีกลางก็จะเบิกให้เลย สำหรับสลิปเงินเดือนก็ขอเป็นรายคน โรงเรียนหน่วยเบิก หรือเขตพื้นที่ก็จะออกให้ได้ปกติ ในเดือนแรกนี้เงินที่จะหายไปมาก คือ ภาษี ณ ที่จ่าย เพราะรัฐหักภาษีได้เต็มที่ (เช่นใน สพม.14 เคยหักประมาณ 200,000 บาท/เดือน กรมบัญชีกลางหักรอบนี้ได้กว่า 3 เท่า) บางท่านบอกว่าให้หักน้อยๆ หรือค่อยจ่ายไม่ได้แล้วครับ ถ้ามีรายการลดหย่อนก็ต้องแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนต่อไปก็จะสำรวจอีกครั้ง เพราะแรกๆ อาจไม่เข้าใจ จึงให้ความสำคัญกับข้อมูล ที่สำรวจน้อยก็เป็นได้.

ขอให้มีความสุขปีใหม่ ตลอดปี 2560 ครับ

นายรัชชเวชวี จันทรสุขศรี

ผอ.สพม.14

10 มกราคม 2560

